

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ด้านสุจริต

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอภิรักษ์ มโนรมย์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ใส่สะอาด ๒๕๖๗” และ “งดรับ งดให้” ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ณ บริเวณห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา



การประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้จัดประชุมโดยมี นายอภิรักษ์ มโนรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ร่วมประชุมมอบนโยบายการบริหารงาน ซึ่งในการประชุมได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy” จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน รับทราบแนวทาง Dos & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา



กิจกรรมการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้จัดกิจกรรมประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นประจำทุก ๆ เดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน พร้อมทั้งมีการเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ให้ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานพร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีกับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เป็นประธานในการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวเดียวกัน



เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอภิรักษ์ มโนรมย์ นายกองค้การบริหาร ส่วนตำบลดอนมัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตามประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ใส่สะอาด ๒๕๖๗” และ “งดรับ งดให้” ของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

